



๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาถ้อยแถลงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖) เกี่ยวกับเรื่อง แนวทางปฏิบัติ
อันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า
ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
(เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร) เห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจาก
การยุบสภาผู้แทนราษฎร ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้พิจารณาร่วมกัน และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป นั้น
เพื่อให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
ภายหลังการยุบสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พิจารณาถ้อยแถลงเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่ได้เสนอเรื่องมาแล้ว
และอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเรื่องที่จะเสนอมาใหม่
โดยให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีหรือส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้ตามแต่กรณี
ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เรื่องใดที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องไปแล้ว และหน่วยงานเจ้าของเรื่องเห็นว่าจะมีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ก็ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเร่งชี้แจงข้อมูลเหตุผลความจำเป็น
พร้อมจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอความเห็นจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมา
เพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี